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ผู้มาประชุม     จ านวน  ๘    คน  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนิติศิลป์  สายสุข ส.อบต.เขต ๑ นิติศิลป์  สายสุข 
๒ นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.เขต ๒ วรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี 
๓ นายอุดร  น้อยวิรก ส.อบต.เขต ๓ อุดร  น้อยวิรก 
๔ นายชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.เขต ๔ ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
๕ นายวรจิตร  พันธุ์ยุศร ี ส.อบต.เขต ๕ วรจิตร  พันธุ์ยุศรี 
๖ นายบุญเรือง  ไชยโชคดี ส.อบต.เขต ๖ บุญเรือง  ไชยโชคดี 
๗ นายจัด  จันทร์งาม ส.อบต.เขต ๗ จัด  จันทร์งาม 
๘ นายสรยุทธ  หันจางสิทธิ์ ส.อบต.เขต ๘ สรยุทธ  หันจางสิทธิ ์

    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๕   คน  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร เลขานุการสภา อบต. วีระยุทธ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

๒ นายเชาวลิตร  พรรื่นเริง นายก อบต.โคกศิลา เชาวลิตร  พรรื่นเริง 
๓ นายบุญเกิด  ผิวเงิน รองนายก อบต.โคกศิลา บุญเกิด  ผิวเงิน 
๔ นายสุรีย์  สุพร รองนายก อบต.โคกศิลา สุรีย์  สุพร 
๕ นายชัยชนะ  แก่นท้าว เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ  แก่นท้าว 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น.  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ - ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู 
เลขานุการสภา อบต. มาประชุม จ านวน ๘ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๕  ท่าน เป็นอันครบ

องค์ประชุม 
 - กล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอโคกศิลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -อ่านประกาศอ าเภอ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายอุดร น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  ไม่มีนะครับ 
ประธานสภา อบต. 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอุดร น้อยวิรก การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภา อบต.ครั้งแรก เมื่อ 
ประธานสภา อบต. วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกท่านได้ตรวจดูแล้วนะครับ ผมขอมติที่ประชุม 

ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
ที่ประชุม มติรับรอง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา อบต.) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ 
นายอุดร น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบต. 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายอุดร น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
ประธานสภา อบต. ไม่มีครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ๕.๑ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายอุดร น้อยวิรก เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย 
ประธานสภา อบต. ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ที่ประชุมทราบ 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ  เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านายก อบต. และ 
เลขานุการสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 
ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยไม่มีการลงมติท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

/กรณีท่ี… 



กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์กา รบริหารส่วนต าบลและ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้า
ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มา
ประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า
ทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงาน 
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๒๓ เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ วาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและ
อภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปราย
เป็นประเด็นๆ ไป 
 ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทาง
สนับสนุน และคัดค้าน ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถใน
การบริหาร ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตาม
นโยบาย ในการนี้สมาชิก สภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ 

/ปฏิบัติ… 



ปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตาม นโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม 
หรือข้อ คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะ
ตอบสมาชิกสภา ท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอ
ตอบครั้งละหลายคนก็ได้ ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก   ครับ สมาชิก อบต.ทุกท่านคงจะทราบข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ประธานสภา อบต.  แล้ว  ล าดับถัดไปเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้ 

แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง   เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา  ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  กระผม นาย
เชาวลิต  พรรื่นเริง  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกศิลา  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2564  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ข้าพเจ้านายเชาวลิต  พรรื่นเริง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  พร้อมด้วยผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
นายสุรี  สุพร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายบุญเกิด  ผิวเงิน  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายชัยชนะ  แก่นท้าว  เลขานุการนายก  
ในฐานะฝ่ายบริหาร   ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารองค์กรให้ประสบ
ผลส าเร็จ  ก้าวหน้าตามฐานานุรูป  และบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกศิลา   กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาผู้ทรงเกียรติ  แห่งนี้  
เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผม  และขอยืนยันถึงความตั้งใจ
ที่จะท าหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพ่ือรับใช้พ่ีน้อง ประชาชนชาวต าบล  โคก
ศิลา  ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านของเรา  ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการ
และประโยชน์สุขของประชาชน  ด้วยความพร้อมและจะขอท าหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม  และมุ่งเน้นการท างานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ตามที่กระผมได้แสดงเจตนารมณ์และก าหนด
นโยบายให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน  เมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  คือ  “ ยึด
มั่นหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนาธรรม  ท าต าบลน่าอยู่  สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”  
จากนโยบายและแนวคิดดังกล่าวกระผมจะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีนโยบายในการ 

/บริหาร… 



บริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 
    ๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑.๑  ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา   
 ๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่
สถานศึกษาในพื้นที ่

     ๑.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และจัดงานวันส าคัญ
ต่างๆ     

1.5  ส่งเสริมและสนับสนุน  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งฒนธรรม  ศิลปวัตถ ุ และ
โบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่  

    ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑  ส่งเสริมการสร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   
 ๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและ
สนับสนุน       การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.4  ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี  กินดี  มีสุข 
  

    ๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  
ท่อระบายน้ า  วางท่อระบายน้ า  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและจะก่อสร้างให้
เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    

3.2  ด าเนินการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า โดยการก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
อย่างเป็นระบบ  
 ๓.3  ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยการขุด  
ลอก  ห้วย หนอง  คลอง บึง  ตลอดจนก าจัดวัชพืช  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๓.4  ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  
ซอย       เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 3.5  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ าประปาให้เพียงพอและทั่วถึง  

/๓.6  ด าเนินการ… 



     ๓.6  ด าเนินการจัดท าผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    ๔.   นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้น
การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 
 ๔.๓  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ งาน
สวัสดิการสังคมและ  การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ   

๔.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของ
การสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็น
ชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา 

๔.๕  เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน   การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ลานกีฬาต้านยาเสพติด    
 ๔.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและอ่ืนๆ 

     ๔.8  จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   
 4.9  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ  ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน  

    ๕.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง 
รวมทั้ งก าจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล  ส่ ง เสริมการคัดแยกขยะที่บ้ าน  
สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
ระบบรีไซเคลิ 
 5.2  รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการ
ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแยกก าจัดขยะและดูแลรักาความสะอาด 
 5.3  ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์
กล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกป่า 
 5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น  การดูแลรักษาแม่น้ า  คูคลอง  ทางระบายน้ า  ที่สาธารณะ 

/ให้มีการ… 
 



 ให้มีการจัดการน้ าเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๕.5  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ และ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

    ๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๖.๑  ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก
รวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ให้มีความรู้  
ความสามารถ  ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการท างาน
แบบบูรณาการและสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 ๖.๒  พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง   ถูกต้อง
และเป็นธรรม   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     
 ๖.๓  สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
 ๖.4  พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น   และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 
  ๖.5  ในมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกศิลาให้ประชาชนทราบ  เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 ๖.6  ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษ 
 ๖.7  จัดการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกศิลา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  จากนโยบายข้างต้ น  เป็นการ
ก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่     บนพ้ืนฐานของความจริง  
ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง
ในทุกๆ ด้าน 

  ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกศิลา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ที่เคารพทุกท่าน  
ที่ได้ให้เวลากระผมได้แถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลโคกศิลา  ด้านหลักๆ  
ทั้ง  6  ด้าน  ซึ่งกระผมพร้อมทั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

/เจ้าหน้าที.่.. 



เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  ทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันว่า  การบริหารการพัฒนาต าบลนั้น
ต้องมีความชัดเจน  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม  ที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งม่ัน  วิริยะ  
อุตสาหะ  ตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะและ
น าปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาบอกกล่าวหากมีข้อชี้แนะประการใด
โปรดอย่าได้เกรงใจ  เราทุกคนล้วนท าเพ่ือต าบลโคกศิลาทั้งนั้น  เราจะน าข้อชี้แนะ
และประเด็นปัญหา  พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข  และ
จะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน  รวมทั้งร่วมกันสรรหา
ค าตอบแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทีมี่หลากหลายในต าบล  และพวก
เราจะตั้งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ขอพ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง  เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพ่ือจะน าพามาสู่
ความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองของต าบล  รวมทั้งพ่ีน้องประชาชนและองค์กรของ
เราต่อไป 

กระผม นายเชาวลิต  พรรื่นเริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    โคก
ศิลา  ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อันทรงเกียรติ
แห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปนีับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึด
ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ศิลา         เป็นส าคัญ  ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก   นายก อบต.ได้แถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภา อบต.แล้ว มีสมาชิก 
ประธานสภา อบต.       อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือข้อเสนอแนะนโยบายของท่านนายก อบต.หรือไม่   

อะไร อย่างไร เชิญท่านสมาชิก อบต.ครับ 
นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๒ ขอ   

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ฝากนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ครอบคลุม ขอเพ่ิมเติมด้านไฟฟ้า กรณี
ขอขยายเขตไฟฟ้า ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก   มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือข้อเสนอแนะนโยบายของท่าน 
ประธานสภา อบต.       นายก อบต.หรือไม่  ขอเชิญ ครับ 
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ ขอ   

ส.อบต.                        ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอแสดงความคิดเห็นน าไปพิจารณาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบรรจุเพิ่มเติม คือ 
ด้านการประสานหน่วยงานภายนอกด้านงบประมาณ  ด้านสิ่งแวดล้อม การ
รณรงค์ไม่เผาป่าไม่เผาตอซังข้าว รักษ์ธรรมชาติ 

นายอุดร  น้อยวิรก   สรุปที่กล่าวมาก็อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต. ที่จะด าเนินการได้ มี 
ประธานสภา อบต.       สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแนะน าอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้เชิญท่านนายก 
    อบต. กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม ขอเชิญ ครับ 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง   เรียนประธานสภา อบต./สมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.โคกศิลา ขอขอบคุณท่ีเสนอแนะบรรจุเพ่ิมเติม ที่กล่าวมาก็อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต.  

/ปัญหาความ… 



ปัญหาความต้องการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
สามารถน ามาบรรจุในแผน มีนโยบายครอบคลุมไว้อยู่ เรื่องของท่านวรจิตร  
พันธุ์ยุศรี  ด้านการเผาป่าอยู่ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

นายอุดร  น้อยวิรก   ขอบคุณท่านนายก อบต./ส.อบต.ที่เสนอแนะ ตอนนี้ไม่มีท่านใด 
ประธานสภา อบต.       ซักถาม  ขอที่ประชุมพักเบรก  ๑๐  นาที ครับ 
ครบเวลาพักเบรก ๑๐ นาที 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ครบองค์ประชุม ส.อบต.จ านวน ๘ ท่าน 
เลขานุการสภา อบต.  ขอเชิญท่านประธานสภา อบต.ด าเนินการประชุมต่อไปครับ 
นายอุดร  น้อยวิรก   เรียนท่านนายก อบต./ส.อบต.ที่เสนอแนะ ผมใคร่เสนอแนะเรื่องการ 
ประธานสภา อบต. ดูแลและบ ารุงรักษาที่สาธารณะประโยชน์  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับนโยบายของนายก อบต.บ้างครับ 
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ ขอ   

ส.อบต.                        ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เสริมเรื่องที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน เรื่องปัญหาการลุกล้ า เห็นว่า ขึ้นอยู่
กับผู้น า ผมขอฝากเรื่องแนวเขตให้มีป้ายปักหรือแนวเขตท่ีเป็นรูปธรรม ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
นายอุดร  น้อยวิรก   มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมในระเบียบวาระเรื่อง 
ประธานสภา อบต.       อ่ืนๆ ขอเชิญ ครับ 
นายบุญเรือง ไชโชคดี  เรียนประธานสภา อบต. ผม นายบุญเรือง ไชโชคดี ส.อบต.หมู่ ๖ ขอ   

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องแนวเขตพ้ืนที่เรากับ อบต.เจริญศิลป์ เส้น
ถนนสายโนนธาตุ  กับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านช ารุดใช้การไม่ได้อยู่ 
๒-๓ จดุ 

นายอุดร  น้อยวิรก   มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้ามีขอ 
ประธานสภา อบต.       เชิญ ครับ 
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ ขอ   

ส.อบต.                        ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๕ ครับ เรือ่งการซ่อมแซมถนน
เพ่ือการเกษตร/ภายในหมู่บ้าน , การซ่อมแซมฝ่ายน้ าล้น มข. บรรจุเข้าในแผน
ทุกปีมีการส ารวจและประมาณการแต่ไม่มีการด าเนินการ , เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
ขอพูดในภาพรวม ๘ หมู่บ้าน ขอเพ่ิมในเรื่องการขยายจุดไฟฟ้าส่องสว่าง เคยท า
แผนงาน/โครงการเข้ามาอยู่ทั้งนี้เนื่องจากมีการขยายบ้านเรือนออกไป 
โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านหนองโจดน้อย  ขอฝากพิจารณาให้มีส่วนนี้ด้วยครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก   เรื่องท่ีเสนอมาก็ขอฝากท่านนายก อบต.ด้วยครับ มีสมาชิก อบต.ท่าน 
ประธานสภา อบต.       ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้ามีขอเชิญ ครับ 
นายชัยรัตน์ ทวีคูณ   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายชัยรัตน์ ทวีคูณ ส.อบต.หมู่ ๔ ขอ   

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอปัญหาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างใช้งานไม่ได้มา ๔ เดือน บางจุดไฟฟ้า
ไม่สว่างก็มี บางจุดไฟฟ้าสว่างตลอดวันตลอดคืนก็มี ฝากด้วยครับ แล้วก็เรื่อง
การซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้ามีการซ่อมแซมก็จะดีครับ 

/นายอุดร... 
 



นายอุดร  น้อยวิรก   การซ่อมแซมถ้าท าก่อนถึงหน้าฝนจะมาถึงก็จะเป็นการดี ฝากท่าน 
ประธานสภา อบต. นายก อบต.ด้วยครับ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหม

ครับ  ถ้ามีขอเชิญ ครับ 
นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๒ ขอ   

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ฝากกองช่างในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการส ารวจและออกแบบ
รายละเอียดโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยากให้มีพร้อมเสร็จสามารถ
จับขึ้นมาใช้ได้เลย เผื่อมีการขอความร่วมจากชุมชน/หน่วยงานอื่นจะได้เสนอได้
ทัน  

นายชัยรัตน์ ทวีคูณ   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายชัยรัตน์ ทวีคูณ ส.อบต.หมู่ ๔ ขอ   
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอปัญหาเรื่องการซ่อมแซมฝายน้ าล้น ในพ้ืนที่ ๓-๔ ฝาย ใช้การไม่ได้  หวัง

ว่าคงจะได้รับค าตอบที่ดีนะครับ 
นายอุดร  น้อยวิรก   มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าไมมี่จะ 
ประธานสภา อบต.       เชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ครับ 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง   เรียนประธานสภา อบต./สมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.โคกศิลา - เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าจะได้รายงานปัญหาในส่วนที่ได้ และในส่วนที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ก็จะประสานหน่วยงานหลักเพ่ือด าเนินการ 
 - เรื่องซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจะหารหรือเจ้าหน้าที่และวางแผน

ด าเนินการต่อไป 
 - เรื่องขยายเขตไฟฟ้าขอให้หมู่บ้านเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านและ

เสนอในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะได้ประสานแผนให้หน่วยงานหลักต่อไป 
 - เรื่องแนวเขตต าบลเรากับเจริญศิลป์ได้หารือกันหลายครั้งอยู่ในเรื่องความ

ชัดเจน  
 - เรื่องซ่อมแซมฝายน้ าล้นจะรับไว้เพื่อด าเนินการต่อไปครับ 
 - เรื่องซ่อมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจะซักซ้อมเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แก้ไขครับ 
นายอุดร  น้อยวิรก   มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหมครับ   
ประธานสภา อบต.       เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง   เรียนประธานสภา อบต./สมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.โคกศิลา ขอโทษ ลืมเรื่องการออกแบบแปลนและประมาณราคาโครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของแผนปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โครงการน่าจะครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน จะยึดโยงแบบน าเสนอนการท าข้อบัญญัติงบประมาณ และค าชี้แนะ
รองประธานสภา อบต.ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก   - เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ในส่วนของ  
ประธานสภา อบต.       สมาชิก อบต. ใหม่ที่ยังไม่มี ฝากฝ่ายเลขานุการประสานให้ด้วย   

- เรื่องซักซ้อมการแต่งกายสมาชิก อบต.ในการประชุม จะได้ก าหนดใน
คราวการประชุมไปนะครับ 

 
/มีสมาชิก... 



- มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าไม่จะ
ได้ให้เลขานุการสภา อบต.แจ้งตอบข้อซักถามที่ประชุมวาระอ่ืนๆ เพ่ือเติมอีก 

เชิญเลขานุการสภา อบต. 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ  เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านายก อบต. และ 
เลขานุการสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

- กรณีเรื่องแนวเขตพ้ืนที่ต าบลโคกศิลากับต าบลเจริญศิลป์ ได้ที่ที่
ประชุมร่วมแก้ไขปัญหาความชัดเจนในระดับอ าเภอสองครั้งสองนายอ าเภอจน
ท่านได้ย้ายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งที่ประชุมยึดแนวเขตตามแนวเขตตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหากพิจารณาตามประกาศฯ ยึดร่องกลางล าน้ า
ยามเป็นแนวเขต เบื้องต้นทางผู้น าหมู่บ้านทั้งสองพ้ืนที่ก็เห็นพ้องตามนั้นอยู่ 

-กรณีท่ีสาธารณะประโยชน์ในการดูแลบ ารุงรักษาตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก็จะมีนายอ าเภอแห่งท้องที่ร่วมกับนายก อบต.แห่งท้องที่เป็นผู้ดูแล
รักษาฯ และตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็จะมีก านันผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ดูแลด้วย ซึ่งในการด าเนินการก็เห็นควรต้องร่วมประสานด าเนินการ 

- กรณีเรื่องขยายเขตไฟฟ้า ในการประชุมประจ าเดือนเมื่อวันที่ ๕ 
มกราคมที่ผ่านมา ทางผู้จัดการไฟฟ้าสว่างแดนดินพร้อมคณะและผู้จัดการไฟฟ้า
ย่อยเจริญศิลป์ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอไฟฟ้าของประชาชน ให้
ทางก านันทุกต าบลประชาสัมพันธ์และประสานรับเรื่องในการขอไฟฟ้าของ
ประชาชน  โดยในเบื้องต้นผู้ขอต้องมีบ้านเลขที่และอยู่ประจ า มั่นคงถาวร และ
ขอความร่วมมือ อปท.ในการท าผังบริเวณผู้ที่จะขอ และควรเป็นกลุ่มจะง่าย 
รวบรวมส่งส านักงานการไฟฟ้า ซึ่งส านักงานการไฟฟ้าจะมีงบประมาณให้
หลังคาเรือนละประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ส่วนเกินผู้สมทบ ท านองนี้ครับ ในส่วน 
อปท.เอง ก็ควรที่จะให้หมู่บ้านบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยเพื่อที่จ าน ามา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนไปยังการไฟฟ้าอีกทาง ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก   มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีกไหมครับ   
ประธานสภา อบต.         
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี   เรียนประธานสภา อบต. ผม นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ ขอ   
   ส.อบต.หมู่ที่ ๕   เสนอเพ่ิมเติมเรื่องการขุดลอกล าห้วยที่ตื้นเขิน ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง 
นายอุดร  น้อยวิรก   มี ทา่นใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่านนายก อบต. 
ประธานสภา อบต.         
นายเชาวลิต พรรื่นเริง   เรียนประธานสภา อบต./สมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.โคกศิลา เรื่องการขุดลอกล าห้วย พื้นที่กว้างยาวเท่าใด ช่วงใด จะได้ดูในแบบและฝาก

ท่านประสานบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย เพื่อที่จะท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือดูแลทั้ง ๘ หมู่บ้าน 

 
/นายอุดร... 

 
 
 



นายอุดร  น้อยวิรก   มี ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี บัดนี้ก็เวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต.        ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมและเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  
     ขอปิดการประชุม ครับ 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๒.๔๕ น. 
 
 

                (ลงชื่อ)  วีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                             (นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
 

 

                        (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายบุญเรือง  ไชโชคดี) 

       
                        (ลงชื่อ)      ชัยรัตน์  ทวีคูณ        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    (นายชัยรัตน์  ทวีคูณ) 

              
                        (ลงชื่อ)       นิติศิลป์  สายสุข       กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นายนิติศิลป์  สายสุข) 
    
 
การรับรองรายงานการประชุม 
- มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลารับรองการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลครั้งแรก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-............................................................................................................................................................. ........ 
 
    (ลงชื่อ)  
                                                (นายอุดร  น้อยวิรก) 
                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 


